

มาลัยสาร

ประสิทธิ์ ปรีดีพิทักษ์

ปีที่ 39 ฉบับที่ 113 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันนี้ (30 พ.ย.) ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประชุมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”

วันนี้ (30 พ.ย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ” เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีไพร 2 ในการจัดการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ คือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์เต็มศักยภาพ และปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นแบบได้อย่างดีในทุกมิติ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในวันเวลาที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น

พรุ่งนี้ (1 ธ.ค.) ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และอาจารย์ประจำสัตตยาจ้าง ครั้งที่ 5 / 2553 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีวาระสำคัญ คือ การระดมความคิดเรื่อง “นโยบายหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐ : วิฤตหรือโอกาส” และเรื่อง “ข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยในทศวรรษที่ 6 : การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค”

จึงขอเชิญประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น

“54 ปี ที่เขามหาชัย” ทศวรรษที่ 6 สูการเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค

7-9 ม.ค. 53 ที่ มรภ.นครฯ ของเรา

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกะติดสถานการณ์

มหาวิทยาลัยเชิญชวนบุคลากรทุกท่านแจ้งจดลิขสิทธิ์ผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่มีผลงานวิชาการได้รับการจดลิขสิทธิ์หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ของอาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ ซึ่งผลงานดังต่อไปนี้

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2. งานนาฏกรรม (ทำรำ ทำเค้น)
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะประยุกต์)
4. งานดนตรี (ทำนอง ทำนองและเนื้อร้อง)
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
7. งานภาพยนตร์
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

บุคลากรท่านใดประสงค์จะแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคณะต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์) จะอำนวยความสะดวกในการยื่นจดลิขสิทธิ์ให้แก่ท่าน ท่านจะได้รับหนังสือยืนยันการจดลิขสิทธิ์ทันทีและหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ไปตลอดชีวิต ยกเว้นข้อที่ 3 และข้อที่ 5 จะได้ 25 ปี

ข้อสรุปการปรับระบบบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 รศ. วิมล คำศรี รองอธิการบดี ได้ไปประชุมเรื่อง “การปรับระบบบริหารงานบุคคล” ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่ง สกอ. จัดประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ ได้ข้อสรุปดังนี้

1. การปรับระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2553
2. ตั้งแต่วันที่ 15 -30 พฤศจิกายน 2553 ให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดดำเนินการ และออกคำสั่งใด ๆ ในการบริหารงานบุคคล
3. ให้มหาวิทยาลัยจัดข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2553 ตามแนวทางที่ สกอ. กำหนดส่งให้ สกอ. พิจารณารับรองบัญชีการจัดข้าราชการภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 (สกอ. เคยนัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 แล้ว ผู้อำนวยการกองกลาง และหัวหน้างานนิติการและการเจ้าหน้าที่ไปประชุม)
4. สกอ. จะส่งผลการพิจารณารับรองบัญชี ฯ คืนมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553
5. มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ระบบใหม่ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553
6. ให้มหาวิทยาลัยเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยใช้ตารางเลื่อนขึ้นเงินเดือนชั่วคราวตามที่ สกอ. กำหนด

คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาสังคม แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยฯ และมีภารกิจของศูนย์ฯ ดังนี้ คือ 1) พัฒนานักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 2) แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 3) ให้คำปรึกษาทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม 4) ดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา การทำโพล สำรวจประชามติ วิเคราะห์สถานการณ์ท้องถิ่นทุกด้าน 6) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม และมีที่ปรึกษาของศูนย์ประกอบด้วย นายชินวรณ์ บุญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิชัย บุญเกียรติ นายกรัฐมนตรีการบริการส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์ศักดิ์ ชนะสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รศ.ดร.โกวิท พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในบรรดาภารกิจที่สำคัญคือ การบริการรับทำวิจัยการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางศูนย์วิจัยฯ จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยฯ โดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2553 ณ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ นำโดย ดร.สมปอง รักษาธรรม คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม อาจารย์ยวีเชียร มั่นแท้ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ และเลขานุการศูนย์วิจัยฯ ได้นำเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยฯ และหนังสือตอบรับการวิจัย ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แนะนำเสนอในที่ประชุม โดยสรุปมีดังต่อไปนี้ คือ

- 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาสังคม เพื่อดำเนินการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และเพื่อทำการวิจัยประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านการปกครองท้องถิ่น
- 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมระยะสั้นและการให้คำปรึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ
- 3) การประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ที่จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในไม่ช้านี้

ที่สำคัญการดำเนินการวิจัยการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบ จึงต้องดำเนินการผ่านศูนย์วิจัยฯ ซึ่งมีคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และมีระบบการบริหารงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีปฏิทินการปฏิบัติงานของกระบวนการดำเนินการวิจัยประเมินความพึงพอใจอย่างชัดเจน



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณิษมา นนทโชติ
พัญจนไฉกษร อัคร์ฉานา นายก้องถพ ประชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์แพ็กเที่ยงฉบับวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ตรงกับวันแรม 9
ค่ำ เดือน 12 ปีชาล

เมื่อวันที่ 27 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (SAT) ตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยของเรา คือ ดร.ปานจิต มุลิก และ ผศ.ชนิษฐา กิรติภัทรกาญจน์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
กำหนดกรอบและแนวความคิดเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะยาว
โดยมือดีดีผู้ว่าสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ ประธานการประชุม ภายใต้การริเริ่มจุดประกายและประสานความร่วมมือ
จากคุณวัชรา หงส์ประภัทร ตัวแทนจาก "มูลนิธิเมืองหลวงห่วงเมืองใต้" โดยมีหน่วยงานหลัก ๆ เข้าร่วมประชุม
พร้อมหน้าพร้อมตา อาทิ ดร.กณพ เกตุชาติ ตัวแทนจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คุณวีระศักดิ์ ฤทธิเดช
จากโยธาธิการและผังเมือง คุณชนินทร ไกรนรา วิศวกรจากชลประทานฯ และอาจารย์จากม.วลัยลักษณ์
เป็นต้น

โดยชุดโครงการวิจัย แบบจำลองน้ำท่วมสำหรับการพยากรณ์และการเตือนภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(Flood Model for Forecasts and Early Flood Warning in Nakhon Si Thammarat) ที่ประชุมได้ให้เป็นหนึ่ง
ในสี่โครงการที่ให้บูรณาการร่วมกันกับโครงการของชลประทานฯ โยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลฯ ก็ยัง
เหลือแค่ความหวังที่มหาวิทยาลัยจะให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดทำชุดโครงการวิจัยนี้หรือไม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกันกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์กรมหาชน) หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า mini TCDC : Thailand Creative &
Design Center จะจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ มาแรง ภายใต้ชื่อเรื่อง "บรรจุภัณฑ์รักษ์/รกโลก:Green Packaging"
จะเริ่มเคลื่อนมาจัดแสดง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 และจัดแสดงถึงวันที่ 11 มกราคม 2554 แสดงที่อาคาร
19 ห้องโถงโล่ง ชั้น 1 นั่นเอง

เช่นเดียวกับสาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมจัดการแสดงผลงาน
ทัศนศิลป์ ที่นำเสนอประเด็นนัยทางการเมืองหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ซึ่งสะท้อนออกมาเป็น
ผลงานศิลปะภายใต้มุมมองของผู้สร้างงาน 4 ท่าน คือ ผศ.จตุรัตน์ กิรติภูมิพงศ์ ผศ.ปริทรรศ นุตางกูร
อาจารย์สุพจน์ แสงมณี และอาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์ ในวันที่ 1-15 ธันวาคมนี้ ณ อุทยานการเรียนรู้เมือง
นครศรีธรรมราช (CLP) คอศิลปะและการเมืองไม่ควรพลาด พิธีเปิดวันพรุ่งนี้(1 ธ.ค.)เริ่มเวลา 17.00 น.

ถัดไปวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคมนี้ ทีมสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553 ในโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน" ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียน
วัดป่ายาง ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากมีพิธีถวายพระพร โดย นายพิชัย
บุญเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว จะเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาที่ได้เตรียมไว้ จึงขอ
เชิญสมาชิกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านร่วมกิจกรรม

ปิดท้ายแพ็กเที่ยงวันนี้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิต สัพพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ. "การให้ธรรม ย่อมชนะการให้
ทั้งปวง" สวัสดิ์ค่ะ